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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุกลางดอย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 
๑๓. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๒ 
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๔. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๕. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๖. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๗. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๐. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๑. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๒. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๔. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๕. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๑๖. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๑๗. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการกองกลาง 
๑๘. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๙. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๐. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๑. นายคะนึง กาบกันทะ ผู้อํานวยการกองอาคารและสถานท่ี 
๒๒. ผศ.อัตถ์  อัจฉริยมนตร ี ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 
๒๓. อ.เบญจมาศ สันต์สวัสด์ิ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒๔. อ.ประสิทธ์ิ ฉิมบุญมา รองคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๕. อ.พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๖. นายสุรศักด์ิ ป้อมทองคํา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๗. นายนิพนธ์ คําพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๘. นายสุรสิทธ์ิ ตรีทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๙. นางอ่อนศรี ศรีอัมพร อุปนายกสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓๐. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
 

  



๓ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
  
  ๑.๑.๑ ภาพรวมของวิทยาลัยแม่ฮอ่งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  
 ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบันวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มีความก้าวหน้าทางกายภาพให้เห็นค่อนข้างชัดเจน และคาดหวังว่าหากการก่อสร้างดําเนินการเสร็จเรียบร้อย 
จะทําให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีลักษณะทางกายภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก ในนามของสภามหาวิทยาลัย 
ต้องขอขอบคุณผู้บริหารต้ังแต่ยุคสมัยการเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้นํานโยบายของกรมในขณะน้ัน ซึ่งมอบหมายให้วิทยาลัย/สถาบัน ดูแลรับผิดชอบ  
๒ จังหวัด มาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ดําเนินการ
มาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ซึ่งในระยะแรกวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ผลิตบัณฑิตโดยเน้นในสาขาวิชา
ครุศาสตร์ ต่อมาได้ขยายหลักสูตรจนมีจํานวนหลักสูตร ๖ – ๗ หลักสูตร และปัจจุบันคงเหลือ ๕ หลักสูตร  
ทําให้เห็นว่าผู้ที่มาเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทํางานค่อนข้างหนัก ต้องจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้นําชุมชนและคนในพ้ืนที่ จนกระทั่งปัจจุบันน้ีมีผลงานปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ ๓๘๐ – ๓๙๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึงทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ  
 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนอาจจะมีขนาดเล็กแต่จะต้องทําให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพด้านการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น รวมทั้งควรออกไปให้บริการวิชาการในพ้ืนที่
ชุมชนต่าง ๆ ให้มากย่ิงขึ้น ควรออกไปเก็บข้อมูลเพ่ือทําวิจัยให้มากขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของคนในชุมชน จะได้นํามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์กับการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น และลงมือปฏิบัติให้มากย่ิงขึ้น 
 ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนผู้นําชุมชน 
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทําให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแม่ฮ่องสอน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
จะได้รับความร่วมมือเช่นน้ีตลอดไปเพ่ือให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรหาแนวทางและวิธีการเพ่ือทําให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนกลายเป็นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแม่ฮ่องสอนในอนาคต ไม่ควรหวังพ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไป เน่ืองจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ยังมีข้อจํากัดต่าง ๆ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะต้อง
ประสานงานกับทางจังหวัด ผู้นําจังหวัด ผู้นํากระทรวง สํานักงบประมาณ เพ่ือให้มีความเข้มแข็งในตัวเอง และ



๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

หวังว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะไม่ขัดข้องที่จะให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แม่ฮ่องสอนในอนาคต 
 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปเย่ียมเยียนโรงเรียนในชุมชน
ต่าง ๆ ทําให้ทราบว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข 
เน่ืองจากนักศึกษาที่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโรงพยาบาลและชุมชนต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้ดี 
และยังช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ได้ เช่น การฉีดศพ นักศึกษาวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนทําให้ชาวบ้านในชุมชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้ังแต่ระดับคณะไปจนถึงระดับสาขาวิชาควรลงพ้ืนที่เพ่ือไปพูดคุยกับคน 
ในชุมชน ผู้นําชุมชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เพ่ือนําข้อมูลต่าง ๆ มาปรังปรุงและพัฒนาเก่ียวกับหลักสูตร 
การเรียนการสอนต่อไป เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
ตามปรัชญาการก่อต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยควรดูแลนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน มิใช่เฉพาะด้านวิชาการ
เท่าน้ัน แต่ควรดูแลทั้งองค์รวมของนักศึกษา โดยอาจจะเริ่มจากคณบดีทุกคณะประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ 
ถึงประเด็นการออกตรวจเยี่ยมชุมชน โดยจะดําเนินการออกเย่ียมพร้อม ๆ กัน ทุกคณะ หรือจะแยกการออกเยี่ยม
พ้ืนที่ให้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคณะ หากดําเนินการอย่างจริงจังได้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
และชุมชนอย่างมาก และคนในชุมชนต่าง ๆ จะนึกถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาควรทําวิจัยเชิงปฏิบัติให้มาก เน่ืองจากนักศึกษาเป็นบุคคลสําคัญที่สุดของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันนักศึกษาประสบปัญหาอะไรบ้าง ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยในเรื่องใด รวมทั้งให้คณบดี
เร่งรัดติดตามการทํางานของอาจารย์เก่ียวกับการส่งผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ เน่ืองจากทราบว่า
อาจารย์บางคนส่งผลการเรียนของนักศึกษาค่อนข้างช้า ซึ่งไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีในระดับสถาบันอุดมศึกษา
แห่งน้ี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการควรนําเอาประเด็นน้ีเข้าหารือที่ประชุมเพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจ
ให้กับอาจารย์ ควรช่วยกันดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดีทั้งองค์รวม และมอบหมายให้สถาบันวิจัย
พิจารณาดําเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) ออกแบบการวิจัยศึกษาข้อมูลของนักศึกษาให้ครอบคลุม เช่น เป็นนักศึกษาช้ันปีใด 
สาขาวิชาใด คณะใด มีปัญหาอะไร ให้มีตัวแปรต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและครอบคุลม และการวิจัยจะต้องสามารถ 
หาคําตอบได้ เสนอทางออกที่ชัดเจนของปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ัน แล้วให้นําเข้ามาอภิปรายกันในสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาต่อไป  

๒) ควรวิจัยเก่ียวกับการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อ
นักศึกษา ว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการสร้างปัญหาให้กับนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร นักศึกษาประทับใจในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยบริการหรือไม่ หน่วยงานต่าง ๆ ทํางานเพ่ือความเป็นเลิศในการทํางานหรือไม่ เพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ต้องคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ให้บริการนักศึกษาอย่างดี รวมไปถึงการบริการอาจารย์ด้วยเช่นกัน   

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. มอบคณบดีทุกคณะพิจารณาการออกตรวจเย่ียมชุมชนเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 
 ๒. มอบผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานําข้อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการโดยเร็ว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 



๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยวันน้ีเป็นการประชุมกรณีพิเศษ เป็นการประชุมร่วมกับคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน และอาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึงขออนุญาตให้ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และอนุญาตให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
 

 ๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในส่วน
ที่แต่งต้ังจากผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก จํานวนหน่ึงตําแหน่ง ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี เมื่อวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทําให้ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 บัดน้ี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน/
สํานัก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ 
เรียบร้อยแล้ว จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร คือ อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังแต่วันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  

 
  



๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๑.๒.๒ การเขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ของอธกิารบดมีหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ ๓๘ แห่ง  

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่น่ัง
อัมพรสถาน เพ่ือเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. การแข่งขันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

 รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. การขานนามบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
 ทั้งน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสต่อผู้เข้าเฝ้าฯ ว่า “การที่ได้ไปพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างต่อเน่ือง นานมาก เป็นเวลา ๓๐ ปี ทําให้รู้สึกมีความสุขและมีความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก เพราะว่าหลายปีแล้วไปทุกคร้ังก็มีความสุข อยากให้ทุกคนมีกําลังใจ 
ที่จะทําให้มหาวิทยาลัยของเรานั้นเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์กับภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
ในเรื่องการดํารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสําคัญคือผลิตคนดีเป็นประโยชน์กับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และสังคม คิดว่าสถาบันนี้ ราชภัฏน้ีเป็นประโยชน์และจะเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างย่ิง หากต้ังใจ
ร่วมกัน คุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก” ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน้อมนํา
พระราชดํารัสดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  
 จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างย่ิง และในช่วงปลายปีน้ี 
จะมีพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัสไว้ว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
มีทิศทางและแนวทางที่จะดําเนินการตามพระบรมราชชนก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน จะเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่มีโอกาสทํางานสนองหรือรับใช้ประเทศชาติ เน่ืองจากพระองค์ท่านมีความผูกพัน ในหลายกิจกรรม  
หลายโครงการ ซึ่งจากการไปประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งได้มีการขับเคล่ือน 
ในเรื่องดังกล่าว โดยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อน
ในเรื่องดังกล่าว และปัจจุบันได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นองคมนตรี ซึ่งท่านจะร่วม
ดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะฉะน้ันเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะได้ทํางานเพ่ือส่งเสริม
ปณิธานของมหาวิทยาลัย ในประเด็นของสถาบันอุดมศึกษากับการบริการท้องถิ่นต่อไป  

และในอดีตที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับ
วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปัจจุบัน รวมสามสิบกว่าปี  
นับจํานวนคร้ังที่เสด็จฯ รวม  ๗๗ ครั้ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ทั้งหมดน้ีเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพราะถือว่า
เป็นประวัติศาสตร์ จากน้ีมหาวิทยาลัยจะเตรียมการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ โดยรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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พรพิมล วงศ์สุข) จะดําเนินการจัดทําสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
ไว้ด้วย ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดทําหนังสือไปถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือขอความอนุเคราะห์
สําเนาวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ และได้มีหนังสือตอบกลับมาว่าพระองค์ทรงมี
พระราชานุญาตเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการต่อไปให้สมบูรณ์ที่สุด และเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลัง
รับทราบและรับรู้ข้อมูลต่อไป ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาเน่ืองจากเป็นเรื่องที่ประณีตพอสมควร หากดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๑ ปี เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับทุกภาคส่วน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรให้บุคลากรทุกคนนําไปปฏิบัติเพ่ือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
ซึ่งพระองค์ทรงรับมาจากพระราชชนก และการได้รับโอกาสพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมี
ความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏค่อนข้างมาก อาจทําให้สถาบันและหน่วยงานอื่นให้ความสนใจ
รวมถึงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมากย่ิงขึ้น แต่สิ่งสําคัญที่สุดมหาวิทยาลัยต้องมีความต้ังใจ ใส่เกล้า
ใส่กระหม่อม นํามาปฏิบัติให้ได้ ทําให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และควรนํามาเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบต่อไป  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําเสนอความก้าวหน้าเ ก่ียวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในประเด็นดําเนินการจัดทําสารคดีบันทึกเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
- ไม่มี - 

 
ระเบยีบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 

- ไม่มี - 
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ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑   ทิศทางการพฒันาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มีความยินดีอย่างย่ิงที่ได้มีโอกาสต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในการประชุม
ร่วมกันเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยขออนุญาตให้รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ และอาจารย์ประสิทธ์ิ ฉิมบุญมา) 
เป็นผู้นําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ต่อไป 
 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับบริบทจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และบริบทของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑ – ๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี 
  ๑. บริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 
   ๑) สัญลักษณ์ประจําจังหวัด ต้นไม้ประจําจังหวัด และดอกไม้ประจําจังหวัด 
   ๒) ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ๓) อาณาเขตติดต่อ 
   ๔) การศึกษาของประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ๒. บริบทของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ 
   ๑) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
   ๒)  โครงสร้างการบริหาร 
   ๓) อัตรากําลังอาจารย์และบุคลากร 
   ๔) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
   ๕) สาขาวิชาที่เปิดสอน 
   ๖) ข้อมูลนักศึกษา และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 
อาจารย์ประสิทธ์ิ ฉิมบุญมา รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา 

ด้านกายภาพและงบประมาณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑ – ๒ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี 

๑) ผังแสดงการใช้พ้ืนที่ 
๒) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พร้อมโรงเรียนสาธิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๓) ข้อมูลการบริหารสัญญา 
๔) รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
๕) ผังภาพโดยรวมของกลุ่มอาคาร 
๖) โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าปาย 
๗) การตรวจสอบพ้ืนที่ 
๘) โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการผลิตนํ้าด่ืมสะอาด 
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๙) ข้อมูลงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอที่ประชุมเก่ียวกับทิศทางการพัฒนา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้เป็น “สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา เพ่ือการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” แผนพัฒนา
ระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑ – ๓ นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังน้ี 

๑. “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน แผนพัฒนาทางวิชาการและกายภาพ ระยะยาว ๑๐ ปี ในแผนพัฒนาฯ ระยะ 
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) นําเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒. ความต้องการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและมีแผนจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” 
๓. แนวทางการพัฒนาความคิดจากฐานข้อมูลสําคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
๒) ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

๔. ข้อมูลพ้ืนที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๕. งบลงทุน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
๖. แผนการรับนักศึกษา 
๗. แผนพัฒนาทางวิชาการ 
๘. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม 
 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรหาช่องทางเพ่ือขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากรัฐบาลอีกช่องทางหน่ึง ไม่ควรคาดหวังหรือฝากความหวังด้านงบประมาณไว้กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่อย่างเดียว เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็มีข้อจํากัดด้านงบประมาณค่อนข้างมาก 
 ๒. ควรจัดต้ังเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ทั้งหมดน้ี 
ล้วนต้องทําการวิจัยแทบทั้งสิ้น แต่ต้องพิจารณาว่าหากจัดต้ังหน่วยงานจัดการศึกษาขึ้นใหม่และทําวิจัย 
ควบคู่ไปด้วยจะเหมาะสมหรือไม่ แล้วสถาบันวิจัยและพัฒนาจะทําอะไร งานที่รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร  
ต้องมีคําตอบที่ชัดเจน 
 ๓. ควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ของการของบประมาณด้วย ซึ่งหากพิจารณาตามข้อมูล 
ที่นําเสนอแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารงบประมาณก่อสร้างซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทําให้เห็นว่าการทํางานลา่ช้าไป ๕๐ วัน การบริหารงบประมาณต้องบริหารให้เป็นไปตามแผน 
กรณีน้ีต้องเร่งหาประเด็นปัญหาให้ได้ว่าเกิดจากอะไร จะสามารถทําได้เสร็จสิ้นตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่จะกระทบไปถึงการของบประมาณในปีถัดไป ดังน้ัน มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นตามสัญญาให้ได้ 
การของบประมาณหากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะต้องบริหารงบประมาณให้ได้  
  



๑๐ 
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 ๔. หากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องการให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเติบโตข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแม่ฮ่องสอน ควรต้องเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ตลอดจนช่วยกันผลักดันแนวความคิด นโยบาย ดังกล่าว ควรจัดงบประมาณส่วนกลางหรือ 
มีเงินพิเศษมาช่วยจัดการศึกษาโดยผ่านทางจังหวัด เพ่ือผลักดันนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แม่ฮ่องสอน  
 ๕. ในอดีตที่ผ่านมาทางจังหวัดได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยหาที่ดิน ซึ่งเป็นการริเริ่มที่สําคัญ 
ตลอดจนของบประมาณในการจัดต้ังคร้ังแรก จํานวน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฉะน้ัน ทางจังหวัดได้มองเห็นถึง
ความสําคัญด้านการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทางจังหวัดก็มีส่วนเข้า
มาร่วมดําเนินการอย่างเต็มที่ ประเด็นคือยังไม่เพียงพอ จังหวัดต้องผนึกกําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนช่วยกันให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนแห่งน้ีเติบโตไปเรื่อย ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ต้ังไว้ 
ส่วนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการไม่ให้จัดต้ังมหาวิทยาลัยใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนไป สิ่งสําคัญคือต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงมากหากได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบุคคลสําคัญ 
ก็อาจจะเป็นไปได้ ซึ่งต้องมาช่วยกันพิจารณาอย่างจริงจังในรายละเอียดค่อนข้างมาก เช่น หน่วยงานใดจะรับผิดชอบ 
ในยุทธศาสตร์ใด รายละเอียดในยุทธศาสตร์ข้อใดหน่วยงานใดรับผิดชอบ ต้องมาประชุมเพ่ือแบ่งงานกัน 
ขณะเดียวกันต้องคอยประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเน่ือง ไม่ควรแยกกันดําเนินการอย่างเด็ดขาด  
 ๖.  เน่ืองจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนขาดกําลังคน ดังน้ัน ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้มากย่ิงขึ้น 
โดยจัดทําความร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยกันผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการ 
ของท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ โรงพยาบาล เป็นต้น 
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาน้ัน มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณะ-
สุขศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นข้อจํากัดอย่างหน่ึง
เก่ียวกับการเดินทาง จึงควรปรับบทบาทของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีสื่อทางไกลช่วยสอน  
ไม่เฉพาะกับนักศึกษาเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงชาวบ้านทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ด้วย 
 ๗. ควรมีสิ่งจูงใจหรือแรงจูงใจในการกระตุ้นให้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียง
เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เช่น ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ยังต้องมีคุณภาพเช่นเดิม 
 ๘. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหลายด้าน ในระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้สร้างเครือข่ายกับทรัพยากรนํ้าซึ่งมีผลสําเร็จและเห็นเป็นรูปธรรม ทําให้มีเครื่องสูบนํ้าไว้สูบนํ้าใช้ในหน้าแล้ง  
ดังน้ัน ในยุทธศาสตร์ใดจะสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานใดจะต้องมีความชัดเจน และควรเชิญมาทําความตกลง
ซึ่งกันและกัน มีเป้าหมาย แผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในทุกยุทธศาสตร์ จังหวัดควรเป็นแกนนํา 
ในประเด็นดังกล่าว 
 ๙. จากข้อมูลที่นําเสนอสามารถแบ่งกรอบความคิดออกเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปัจจุบันน้ี
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความสมบูรณ์หรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องในส่วนใด ควรเสริม
เพ่ิมเติมเพ่ือเติมเต็มในประเด็นใด ๒) ความเป็นไปได้ที่จะเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น
ความฝันในอนาคตที่ท่านคณบดีนําเสนอซึ่งมีสิทธ์ิที่จะฝันเพ่ือเป็นเป้าหมายให้เกิดแรงผลักดันที่จะทําให้ฝัน 
เป็นจริง ซึ่งแผนที่นําเสนอนี้เป็นแผนที่เกิดมาจากการระดมความคิดและร่วมกันทําระหว่างคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานในเครือข่าย ซึ่งแผนฉบับน้ีได้เคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
ได้รับความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตลอดจนได้ส่งไปกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องพิจารณา



๑๑ 
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และดําเนินการกันไปทีละขั้นตอนเพ่ือทําความฝันน้ีให้เป็นจริง โดยลําดับแรกควรสร้างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด เมื่อสมบูรณ์แล้วเช่ือว่าจะเติบโตและกลายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอน 
ในอนาคตได้ ดังน้ัน จึงควรทําให้ภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเข้มแข็งสามารถเป็นที่พ่ึงของจังหวัดได้อย่าง
แท้จริง ขณะนี้ เป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องสร้างคน สร้างองค์ความรู้ ควบคู่กับการออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร ส่วนงบประมาณที่นําเสนอน้ันอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยตรง อาจจะเป็นการร่วมมือกันโดยจังหวัดนําเสนอให้ผู้บริหารส่วนกลาง รัฐบาล สํานักงบประมาณ  
เห็นความสําคัญ เพ่ือให้ได้รับงบประมาณจากช่องทางเหล่าน้ัน ไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เป็นหน่วยงานที่ต้องของบประมาณเพียงอย่างเดียว อาจจะเพ่ิมช่องทางพิเศษอ่ืน เช่น สํานักนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งประเด็นน้ีต้องพิจารณาและดําเนินการกันอย่างรอบคอบในระยะยาวต่อไป กรณีการก่อสร้าง โดยธรรมชาติ 
ของการก่อสร้างในระยะแรกจะค่อนข้างช้าเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้าง หากผ่านพ้น 
ช่วงระยะดังกล่าวไปแล้วประมาณงวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ จะเร็วขึ้น เช่ือมั่นว่าการก่อสร้างจะดําเนินการได้เร็วกว่า
แผนที่ต้ังไว้ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีน้ีซึ่งสัญญาจะหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เช่ือว่าการใช้จ่าย
งบประมาณการก่อสร้างจะไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคสําหรับการของบประมาณสิ่งก่อสร้างผูกพันในระยะ
ต่อไป 
 ๑๐. ควรติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ภายหลังจากที่ได้นําส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าได้ดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใด มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
 ๑๑. ควรพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, และ ๖ อย่างละเอียด 
เน่ืองจากข้อมูลที่นําเสนอคร้ังน้ีเป็นการคาดคะเน จํานวนนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, และ ๖ มีทั้งหมดประมาณ ๑,๒๐๐ – ๑,๖๐๐ คน ดังน้ัน นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนท้ังหมด ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังน้ัน  
ในการทําแผนควรต้องคํานึงถึงบริบทดังกล่าวด้วย การลงทุนที่ค่อนข้างมากโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จับต้องไม่ได้
จํานวนมากน้ันจะคุ้มหรือไม่   
 ๑๒. ควรทําวิจัยเพ่ือศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพ่ือนํามาพัฒนาและเป็นแนวทางในการเปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  
 ๑๓. อาจดําเนินการให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะพิเศษแทนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แม่ฮ่องสอน เช่น มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น ผนวกกับการเป็นพ้ืนที่พิเศษ 
อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งคาดว่าอาจมีความโดดเด่นกว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ๑๔  ควรคิด วิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เช่น ตัวป้อน หากไม่วิเคราะห์ 
ให้ชัดเจนจะเป็นไปได้ยาก จะเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนในอนาคตไม่ได้ ควรคิดไปถึงการจัดการศึกษา 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากระดับปริญญาตรี ซึ่งจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะพิเศษ  
 ๑๕. ควรวิเคราะห์ให้เป็นระบบ Input Process Output หากพิจารณาจากตัวเลขที่นําเสนอ 
ความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เร่งด่วนคือครูระดับช้ันประถมศึกษา จึงอยากให้ 
เร่งพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ส่วน Output อยากให้มีการสํารวจอย่างละเอียดว่าตลาดแรงงานมีความต้องการ
ทางด้านใดบ้าง เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตออกไปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควรวิเคราะห์
ให้ละเอียดว่าจํานวนนักเรียน ๑,๒๐๐ – ๑,๕๐๐ คนน้ีออกนอกจังหวัดหรือไปศึกษาต่อที่อ่ืน และนักเรียนจาก
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จังหวัดอ่ืนมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเท่าใด และจํานวนนักเรียนเหล่าน้ันต้องการเรียนต่อในสาขาวิชา
ใด เป็นต้น และควรสร้างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้เป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่เพ่ือดึงดูดนักเรียนในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียงเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สิ่งหน่ึงที่สามารถเป็นไปได้คือการนําระบบเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยเพ่ิมโอกาสด้านการสื่อสารมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอุปสรรคเร่ืองการเดินทาง 
มหาวิทยาลัยอาจนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) วิทยาลัยอัจฉริยะ (smart college) หรือขยายต่อเป็นชุมชนสมาร์ท (smart community)  
ซึ่งต้องใช้งบประมาณพอสมควร แต่หากทําสิ่งเหล่าน้ีได้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อได้ 
 ๑๖. จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะต้ังเป็นสถาบันสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติ วัฒนธรรม เป็นต้น 
อาจจะจัดการศึกษาแค่เล็กน้อย แต่จะมุ่งเน้นงานวิจัย ให้ชาวบ้านรวมพลังกันเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติ หรืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีหลากหลายพันธกิจ ดังน้ัน คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนควรเร่งดําเนินการจัดทํารายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน 
 ๑๗.  ควรคํานึงถึงการวางตําแหน่ง (Positioning) ด้วยว่าจะไม่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 
เพราะนักศึกษามีจํานวนไม่มาก แต่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดกะทัดรัดแต่เป่ียมด้วยคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทําให้มีความย่ังยืน  
 ๑๘. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจุดเด่นหลายอย่างของความเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนพม่า มีจุดผ่อนปรน
หลายประการ หากจังหวัดสามารถสนับสนุนให้เป็นด่านทําการค้าถาวรได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของชาวจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพราะทางภาคเหนือมีด่านทําการค้าที่อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับอําเภอแม่สอด จังหวัด
ตากเท่าน้ัน การที่เป็นด่านการค้าก็เป็นเส้นทางการนําสินค้าเข้าสู่รัฐฉาน ประเทศพม่าได้ ซึ่งสามารถทําให้
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเจริญรุ่งเรือง และสามารถพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับการค้าและภาษาพม่าได้ ซึ่งก็
น่าสนใจ หรือหากจะทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตองยี รัฐฉาน ประเทศพม่า ก็มีความเป็นไปได้และ
น่าสนใจอย่างมาก การสํารวจเส้นทางเพ่ือผลักดันให้เป็นเส้นทางการค้าที่มีความโดดเด่น และเน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ราบสูง สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ คือ พืชในพ้ืนที่ราบสูง เช่น งา บุก ถั่วเหลือง ซึ่งมีในธรรมชาติของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากสามารถนํามาแปรรูปได้จะดีมาก สิ่งแวดล้อมก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน จะทําอย่างไรให้
มีความชัดเจน ส่วนเร่ืองงบประมาณในการสร้างหอพักนักศึกษาหากเป็นไปได้ควรร่วมมือกับภาคเอกชนให้เป็นผู้
ลงทุนและเก็บผลประโยชน์ โดยที่มหาวิทยาลัยไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาล แต่ต้องพิจารณาเรื่องข้อ
กฎหมายอย่างรอบคอบ 
 ๑๙. ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีบทสรุปเก่ียวกับการเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ว่าจะใช้
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แล้วจะเดินตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือไปสู่การเป็นวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเมื่อมีความพร้อมแล้วจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ต่อไป ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี ที่วางไว้ ก็จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่คาดหวังไว้และมีประเด็นให้พิจารณา
หลายประการว่าจะเป็นไปได้หรือไม่  
 ๒๐. การเปิดด่านการค้าน้ันในอดีตมีปัญหาและอุปสรรคในเขตพื้นที่ของประเทศพม่า เน่ืองจาก
ยังไม่บรรลุการเจรจาความปรองดองในประเทศพม่ายังไม่สําเร็จ จึงไม่สามารถเดินเข้าไปในประเทศพม่าได้  
แต่ปัจจุบันทราบว่าความปรองดองทางรัฐกะยาดีกว่าทางรัฐฉานมาก จึงหวังว่าจะเป็นโอกาสที่จะมีความก้าวหน้า 
ในอนาคต ทั้งน้ี มีโอกาสเดินทางไปมหาวิทยาลัยหลอยก่อ รัฐกะยา ประเทศพม่า ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก  
มีนักศึกษาประมาณ ๒,๐๐๐ คน และได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหลอยก่อถึงโอกาสที่จะ
เช่ือมโยงกับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทางอาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหลอยก่อมีความสนใจอย่างมาก
และรอเวลาที่จะมาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แต่เน่ืองด้วยไม่ค่อยมีงบประมาณสนับสนุน ดังน้ัน  
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ทางจังหวัดควรต้องจัดงบประมาณเพ่ือเชิญมหาวิทยาลัยหลอยก่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้
วัฒนธรรมซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต 
 ๒๑.  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กพริกขี้หนู และไม่ควรมีทิศทางจัด
การศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีบริบทและข้อจํากัดที่แตกต่างกัน โดยวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนมีข้อจํากัดเรื่องนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ สิ่งที่นําเสนอคือการเป็นสถาบันวิจัย ซึ่งน่าจะเป็นจุดขาย
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในอนาคต คล้าย ๆ กับเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศขนาดเล็กที่มุ่งงานวิจัย 
ดังน้ัน จึงควรระดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับสูงเข้ามาช่วยผลักดัน จุดขายและ
จุดเด่นของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเป็น การบริการวิชาการ การขายองค์ความรู้ หากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
เป็นศูนย์รวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประชาชนคนแม่ฮ่องสอนไม่จําเป็นต้องไปหาความรู้ที่ไหนไกล ๆ 
สามารถเข้ามาพัฒนาตนเองได้ที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นต้น    
 ๒๒. คุณภาพของนักศึกษาที่ Input เข้าสู่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต้องยอมรับว่าในภาพรวมของ
การสอบประเมิน O-NET จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในลําดับที่ ๗๐ กว่าของประเทศ หากพิจารณาเฉพาะ 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษา จัดอยู่ลําดับที่ ๓๓ – ๓๕ ของประเทศ ความแตกต่างของคุณภาพการศึกษา 
ในระดับช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษา คือ อาจารย์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาจะสอนตามรายวิชาเอก 
ส่วนในระดับช้ันประถมศึกษาจะสอนในภาพรวมทุกวิชาซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการน้ี
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เป็นหน่ึงเดียวในประเทศไทย หลายคนมองว่าจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีศิลปวัฒนธรรมเหมือนประเทศพม่า โดยเฉพาะมีความเป็นไทยใหญ่หรือไต อีกทั้งจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีความเป็นมายาวนาน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๗ หากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะศึกษาเก่ียวกับเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นจุดเด่นก็น่าจะเป็นองค์ความรู้อีกประการหน่ึง 
ที่น่าสนใจ 
 ๒๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังมีป่าไม้ที่มีความอุดม-
สมบูรณ์ที่สุด ป่าที่เป็นมากกว่าป่า เช่น ป่าสักที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นป่าสักที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด 
ในประเทศไทย ซึ่งสูงกว่าระดับนํ้าทะเล ๑,๓๐๐ เมตร หรือการขุดพบเคร่ืองป้ันดินเผาที่เก่าแก่ที่สุด ประมาณ 
๕,๐๐๐ ปี ดังน้ัน หากพิจารณาแล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเรื่องราวมากมายท่ีน่าสนใจนํามาเป็นองค์ความรู ้
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
 ๒๔. มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ แหล่งสะสมองค์ความรู้ การสอนและเผยแพร่
องค์ความรู้หรือบริการวิชาการต่อไป วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงควรเร่ิมจากการตรวจเย่ียมพ้ืนที่ เก็บข้อมูลวิจัย
ด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างองค์ความรู้ต่อไป  
 ๒๕. องค์ความรู้ที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงคือด้านการท่องเที่ยว เน่ืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก 
 ๒๖.  เป็นที่น่าสังเกตว่าประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่มีเช้ือสายไทยใหญ่ แต่เพราะเหตุใด
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จึงเป็นเช้ือชาติกระเหรี่ยง เช้ือสายไทยใหญ่ไปศึกษาต่อ
ที่ใด เพราะเหตุใดจึงไม่เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
 ๒๗. เน่ืองจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการเรียนดี เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วส่วน
ใหญ่จะไปศึกษาต่อในคณะและในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสนใจ ดังน้ี ๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๓) วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ อีกทั้ง นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็น



๑๔ 
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นักเรียนที่มีเช้ือสายกระเหรี่ยง และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เหมือนกับ 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่ไม่เน้นด้านวิชาการ แต่จะมุ่งเน้นเรื่องการประกอบอาชีพ  
สิ่งที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของชาวกระเหร่ียง คือ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน เป็นต้น  
 ๒๘.  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไม่ควรต้ังเป้าหมายเฉพาะคนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียงอย่างเดียว 
แต่ควรรวมถึงบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงและอ่ืน ๆ  ด้วย หากในอนาคตข้างหน้ามีการเปิดด่าน การเดินทางไปมา
ระหว่างสองประเทศจะมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น อีกทั้งหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยว 
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หลักสูตรเมียนม่าร์ศึกษา หรือศิลปะศาสตร์เมียนม่าร์ เป็นต้น เน่ืองจากจะต้อง 
มีการติดต่อทําการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น แต่ทั้งน้ีควรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
จํานวนนักศึกษาในอนาคต เช่น หอพักนักศึกษา  
 ๒๙. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเป็นสถาบันอุดมศึกษาลักษณะพิเศษ ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป 
เป็นมหาวิทยาลัยในอนาคตที่มีลักษณะพิเศษและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นแม่ฮ่องสอน เป็นมหาวิทยาลัย
เพ่ือปวงชน เน้นการศึกษาถึงหลักหรือแก่นแท้ในเรื่องต่าง ๆ ของปัญหาอย่างแท้จริง ต้องไปให้บริการชุมชน 
ในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เฉพาะมุ่งผลิตนักศึกษาและสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตเท่าน้ัน 
 ๓๐. ควรเร่งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน โดยนําเครือข่ายที่เป็นหน่วยราชการ 
กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานเอกชน สภาการค้า สภาอุตสาหกรรม NGO เข้ามาร่วมมือกัน 
 ๓๑. ควรเร่งดําเนินการจัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง เพ่ือช่วยกันพิจารณาและติดตามการดําเนินงานไปสู่
แผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 ๓๒. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเปิดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเข้ามาศึกษา 
หาความรู้ด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 ๓๓. คณบดี ผู้บริหาร ภาควิชา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรร่วมกันลงพ้ืนที่เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
อีกทั้ง ยังจะได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
   

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมอบวิทยาลัย

แม่ฮ่องสอนนําข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอให้พักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และกลับมาประชุม 
ต่อในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. เพ่ือระดมความคิดในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ต่อไป 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ   

 
  



๑๕ 
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 เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและระดมความคิดเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ต่อไป 
 
 ๔.๒   ระดมความคิดเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
และคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ตามลําดับ โดยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และมีมติมอบมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างจริงจังต่อไป น้ัน  

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรนําข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
ประจําคณะ/วิทยาลัย ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เพ่ือนําไปพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

๒. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับควรเร่งพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เน่ืองจาก
ข้อมูลน้ีได้เผยแพร่ไปในระบบ CHE QA Online เรียบร้อยแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวได้ 

๓. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเร่งปรับปรุงให้หลักสูตรต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยเฉพาะคณะกรรมการประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เช่น คุณสมบัติของอาจารย์ จํานวนอาจารย์ งานตีพิมพ์ เป็นต้น  

๔. งานวิจัยของอาจารย์ยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถบ่งบอกทิศทางในศาสตร์ที่รับผิดชอบ  
แต่เป็นงานวิจัยส่วนบุคคลและเป็นงานวิจัยในประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
งานวิจัยให้ชัดเจนและให้สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๕. การบริการวิชาการควรพิจารณาถึงความต้องการของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย และควรประเมิน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 

๖. สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งพิจารณาดําเนินการแก้ไข ได้แก่ ๑) การทําแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงเน่ืองจากข้อมูลที่ผ่านมาแต่ละคณะได้เขียนแผน
ขึ้นมานั้นไม่ใช่ความเสี่ยงเป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว ๒) การคํานวณค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยหรือ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ปัจจุบันไม่ตรงตามความเป็นจริง อาจจะต้องมีสูตรคํานวณขึ้นมาเพ่ือตอบคําถาม
ประเด็นดังกล่าว ๓) การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) มหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการ 
ในการกํากับติดตามเพ่ือให้คณะต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือนําไปใช้
ในวงกว้างต่อไป  
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๗. เน่ืองจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับคณะและกําลังเข้ามา 
รับตําแหน่งใหม่ ดังน้ันคณบดีควรศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของคณะตนเองอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

๘. สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดอบรมผู้ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน/สํานัก โดยมีการติดตามผล 
เป็นระยะ ๆ  

๙. สถาบันอุดมศึกษาควรดํารงอยู่ได้ด้วยคุณภาพทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการอย่างไรให้คุณภาพทางด้านวิชาการย่ังยืนและคงอยู่ตลอดไป มหาวิทยาลัยควรหาจุดเด่นของ
หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ต้องหาให้ได้ และพัฒนาเพ่ือให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๑๐. ต้องยอมรับว่าระบบอุดมศึกษามีกระบวนการ ระบบ และกลไก ของการประเมิน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ๑) ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และ ๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ซึ่งใช้เกณฑ์สําหรับการประเมินเกณฑ์เดียวกัน
ทั่วประเทศ ซึ่งอาจมีข้อจํากัดว่าเกณฑ์ของการประเมินไม่สอดรับกับบริบทของกลุ่มราชภัฏ และกลุ่มของ 
ราชมงคล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพยายาม 
ทําความเข้าใจกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เก่ียวกับการใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกันมาวัด
กับทุกมหาวิทยาลัยทําให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พอสมควร จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการปรับตัวบ่งช้ีบางตัว พยายามมองเชิงบริบทของอุดมศึกษาที่ไม่ใช่
เฉพาะความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตอย่างเดียว แต่เป็นการมองถึงการบริการวิชาการท้องถิ่น การรับใช้สังคม 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากยังคงเป็นสถาบันอุดมศึกษาก็ต้องยอมรับกฎและกติกาดังกล่าว และต้องทําให้ได้
และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทุกประการ  

๑๑. มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก ๒ – ๓ เดือน โดยขอให้ทุกภาคส่วน 
ในมหาวิทยาลัยร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา นํามาปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น 

๑๒. การประเมินฯ แบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับหลักสูตร ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะในระดับหลักสูตร คณบดี หัวหน้าภาควิชา และระดับหลักสูตร ควรต้องร่วมกันวิเคราะห์และ
ดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๒) ระดับคณะ/วิทยาลัย และ ๓) ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับสถาบัน  
มีสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาลงมาช่วยดําเนินการ ทั้งการจัดอบรม การจัดทํา 
workshop รวมถึงการสัญจรตามหน่วยงานต่าง ๆ ทําให้สามารถรับทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
เพ่ือนํามาแก้ไขปัญหาต่อไป  

๑๓. ไม่ควรประเมินตนเองสูงกว่าความเป็นจริง และต้องยอมรับความจริงในผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ  

๑๔. ควรนําผลการประเมินของปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาทบทวนเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน
เป็นรายคณะและรายหลักสูตร ว่ามีปัญหาและอุปสรรคตรงจุดใด และต้องทําความเข้าใจตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง 
ทั้ง ๑๓ ตัวบ่งช้ี โดยเฉพาะกรรมการประจําคณะต้องให้ความสําคัญในประเด็นดังกล่าว 

๑๕. ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะไม่นําเกณฑ์การประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.มาใช้ แต่จะพิจารณากําหนดเกณฑ์การประเมินของ



๑๗ 
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มหาวิทยาลัยขึ้นมาที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งน้ี ต้องมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพพอสมควร 

๑๖. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนาให้ผลการประเมินดีขึ้นเรื่อย ๆ และควรพยายาม 
หาช่องทางเพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลเพ่ือเข้าใจระบบการประเมิน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันในทุก ๆ  
ภาคส่วน ทั้งน้ีเพ่ือคุณภาพการศึกษาและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๑๗.  คณะกรรมการประเมินแต่ละปีอาจจะเป็นคณะกรรมการชุดเดิมจากปีที่ผ่านมา หรือ
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่กรรมการทุกท่านล้วนผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงเป็นกรรมการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรนําผล 
การประเมินจากปีที่ผ่านมาและพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ว่ามีข้อเสนอแนะไว้อย่างไร 
ให้เร่งนํามาพิจารณาหาทางแก้ไขในปีน้ีโดยเร่งด่วน 

๑๘. การดําเนินงานแบบเดียวกันของปีที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลการประเมินในเกณฑ์ดี แต่พอ 
ปีต่อไปการดําเนินงานแบบเดียวกันอาจจะทําให้ได้รับผลการประเมินที่น้อยลง เน่ืองจากว่าคณะจะต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดังกล่าวให้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงจะได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้น ดังน้ัน หากในปี 
ที่ผ่านมาคณะใดที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในแผนการจัดการ (governance plan) จึงควรเร่ง
ดําเนินการมิเช่นน้ันในปีน้ีอาจจะไม่ได้รับคะแนนจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการ 

๑๙. ผลงานวิจัยค่อนข้างมีปัญหาซึ่งเกิดจากงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้ มหาวิทยาลัย
จัดทําหนังสือเร่งรัดให้อาจารย์เร่งดําเนินการซึ่งคาดว่ายังพอมีเวลา เน่ืองจากอาจารย์ที่ได้รับทุนทั้งงบประมาณ
แผนดินและกองทุนมหาวิทยาลัยไม่ดําเนินการตามแผนและไม่ดําเนินการตามสัญญาจึงค่อนข้างเป็นปัญหา
พอสมควร จึงต้องขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องช่วยกันเพ่ือให้เกิดคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อไป ปัจจุบันทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งรหัสการเข้าระบบติดตามงานวิจัยให้ทุกคณะ
เพ่ือให้อาจารย์เข้าไปติดตามผลงานวิจัยของตนเองได้เรียบร้อยแล้ว และในอนาคตจะยกระดับงานวิจัยจาก TCI 
กลุ่มที่ ๒ เป็น TCI กลุ่มที่ ๑ ให้ได้ โดยเฉพาะในปีถัดไปต้องมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นเวทีให้กับนักวิจัย 

๒๐. มีกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าที่คิดเกณฑ์การประเมินขึ้นมาเอง แต่ก็ใกล้เคียงกับเกณฑ์การประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างมาก และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ได้ชิญอาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสอน การสร้างผลงาน และการประเมินค่อนข้างสูงจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกือบทุกมหาวิทยาลัยมาช่วยกันระดมความคิดและได้กําหนดเป็นเกณฑ์การประเมิน 
การประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างกันเฉพาะบางจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ัน 
ต้องไปศึกษาให้ดีว่ามหาวิทยาลัยที่ใช้เกณฑ์การประเมินตนเองที่กําหนดขึ้นน้ันใช้เกณฑ์เก่ียวกับอะไร ระดับใด 
ในการน้ี จึงควรพิจารณาและศึกษาให้ดี หากมหาวิทยาลัยต้องการสร้างระบบการประเมินเองก็เป็นไปได้ 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างระบบเกณฑ์การประเมิน
ของตนเองได้ แต่ด้วยเหตุที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สร้างเกณฑ์การประเมินเอง สกอ. จึงต้องดําเนินการ
กําหนดหรือพิจารณาสร้างเกณฑ์การประเมินกลางขึ้นมาใช้ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ระบบน้ีหรือเกณฑ์ 
การประเมินน้ีทั้งหมด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปรับปรุงเองได้ แต่ต้องพิจารณาว่าตัวบ่งช้ีต่าง ๆ สอดรับ
กับบริบทหรือไม่  
  



๑๘ 
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๒๑. มหาวิทยาลัยต้องยอมรับว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนนที่ได้ค่อนข้างใกล้ความเป็นจริง 
ดังน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้ง ๕ คน ต้องตระหนักว่าตนเองเป็นเจ้าของ
หลักสูตร ต้องเร่ิมปฏิบัติงานของตนเอง ไม่ควรคิดว่าเป็นงานของเจ้าหน้าที่ อาจารย์เป็นผู้สอน ไม่ว่า 
จะเป็น มคอ.๓ มคอ.๕ และ มคอ.๗ ล้วนเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์เอง ทั้งน้ี ควรเพ่ิมพูนความรู้และ
ช้ีแจงข้อมูลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าใจ โดยเฉพาะการทําผลงานวิจัย
และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

๒๒. อาจารย์ทุกคนควรส่งผลการเรียนให้ตรงเวลา ไม่ควรส่งผลการเรียนช้า เน่ืองจากจะส่งผล
การทบไปถึงการเขียน มคอ.๕ และมคอ.๗ ดังน้ัน อาจารย์ทุกคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ให้ดีที่สุด 

๒๓. การประกันคุณภาพการศึกษาประเด็นหลักคือหลักสูตรและคณะเป็นหลัก คณบดีทุกคณะ
ควรตระหนักในเรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ปรากฏ ในการน้ี คณะจึงควรประชุมเพ่ือให้อาจารย์ 
ทุกคนในคณะได้ทราบผลการประเมินดังกล่าว เพ่ือเร่งหาทางแก้ไขและระดมความคิดว่าจะทําให้ดีขึ้นอย่างไร 
แต่ต้องยอมรับว่าทุกงานของแต่ละคณะไม่เท่ากันประกอบกับระยะเวลาที่กระช้ันชิด ดังน้ัน ทุกคณะต้อง
พยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้ผลการประเมินในปีต่อไปดีขึ้นจากเดิม 

๒๔. ควรหาวิธีการให้อาจารย์ทุกคนเข้าใจในตัวช้ีวัดต่าง ๆ ทั้ง ๑๓ ตัวช้ีวัด และสิ่งที่ต้องเร่ง
แก้ไขเร่งด่วนที่สุดได้แก่คุณวุฒิของอาจารย์และตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพราะถือเป็นศักยภาพของ
อาจารย์ ประเด็นน้ีมหาวิทยาลัยต้องเร่งหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วนเพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
และมีตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

๒๕. เป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะเหตุใดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ถึงได้คะแนนผลการประเมินน้อย เน่ืองจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีทั้งหลักสูตรศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ควรทบทวนและพิจารณาให้รอบคอบ 

๒๖. การนําเสนอครั้งต่อไปหากมีตารางผลการประเมินการประกันคุณภาพแจกให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้วยจะดีมาก เพราะจะสามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนและทราบระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ดีย่ิงขึ้น เน่ืองจากตารางดังกล่าวเป็นตารางแสดง Input Process Output จะสามารถเห็นจุดอ่อน
ของแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 

๒๗. ควรมีกระบวนการ PDCA ในการทํางาน เน่ืองจากปัญหาที่ผ่านมาคือมีการดําเนินงานจริง 
แต่ไม่ได้วางแผนการดําเนินงานไว้ว่าจะดําเนินการอะไรบ้าง ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยได้มีตรวจสอบว่าจะ
พัฒนางานในปีต่อไปอย่างไร เป็นต้น  

๒๘. มหาวิทยาลัยต้องเร่งไปพิจารณาในแต่ละตัวบ่งช้ี และเขียนแผนการพัฒนาภายใน          
๒ เดือนน้ี ให้เป็นแผนที่ชัดเจนในระดับมหาวิทยาลัย มีตัวบ่งช้ีใดที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการและต้อง
รับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรเพราะส่งผลกระทบต่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ัน ๆ  

๒๙. มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการค่อนข้างมาก 
พยายามพัฒนาระบบและกลไกหลายประเด็นและหลายมิติ ทั้งเรื่องการลาศึกษาต่อ เรื่องการเพ่ิมคุณวุฒิ รวม
ไปถึงเรื่องการคัดคนเข้าทํางานจะมุ่งเน้นไปที่ระดับปริญญาเอกเป็นอันดับแรก สิ่งที่น่าเป็นกังวลคือการผลิต
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก อาจารย์ส่วนใหญ่ที่ไปศึกษาต่อจะมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิของตนเอง ไม่ได้ไป
ศึกษาต่อตรงตามสายการสอนหรือวิชาเอกของตน ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ออกมาให้ชัดเจน 



๑๙ 
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๓๐. บัณฑิตวิทยาลัยมีปัญหาเก่ียวกับห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เอ้ือสําหรับ
บัณฑิต รวมไปถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการสืบค้นสําหรับบัณฑิต ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนอย่างมาก รวมถึงเรื่องการประเมินสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกับระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ควรให้ความสําคัญกับบัณฑิตวิทยาลัยด้วย 

๓๑. สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาควรสรุปผลการประเมินให้ชัดเจนและ
กระจ่างมากข้ึน ขอให้เร่งดําเนินการสรุปใหม่ให้อาจารย์สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงที่มาที่ไปว่าเพราะเหตุใด 
ถึงต้องมีการสรุปข้อมูลให้อาจารย์ทุกท่านทราบ ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ผลการประเมิน
เป็นอย่างไร และขอให้ทางคณบดีทุกคณะนําสรุปผลดังกล่าวไปแจ้งให้อาจารย์ในคณะของท่านในการประชุม
ต่อไป 

๓๒. คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนขอความอนุเคราะห์
ช่วยดูแลให้อาคารฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาท่องเที่ยวอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ควรปล่อยปละละเลย 
ให้ทรุดโทรมไปกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดต่าง ๆ ค่อนข้างมาก เช่น ปัญหาด้านการก่อสร้างที่มี
แต่ตัวอาคาร ไม่มีไฟฟ้าและระบบน้ํา ประกอบกับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวในพ้ืนที่ตํ่าทําให้การก่อสร้าง
อาคารโครงการใหม่ ๆ ในปัจจุบันบดบังอาคารฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีรั้ว
ก้ันฝั่งถนน มีช่องทางให้เดินเข้า - ออกน้อย จึงแจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาดูแลบํารุงรักษาและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการโดยเร่งด่วน เพ่ือรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
- ไม่มี - 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 



๒๐ 
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เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  
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